



TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA HIỆP

CÁC CHÁU KHỐI LÁ ĐI THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC

Đối với trẻ mầm non, việc tham quan, dã ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo, thông qua hoạt động, trẻ vui vẻ, hạnh phúc hơn, phát huy khả năng khám phá tìm tòi, sáng tạo và các hình thành các kỹ năng, như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng vận động, kỹ năng hòa nhập, kỹ năng giữ an toàn cho bản thân, kỹ năng hợp tác và xử lý các tình huống thực tế. Vì vậy, hoạt động tham quan dã ngoại là hoạt động cần được tích cực thực hiện tại các trường mầm non.

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học, nhằm giúp cho trẻ khối Lá bước đầu làm quen với môi trường tiểu học, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bước vào lớp 1. Hàng năm, cứ vào cuối tháng 5 khi hoa phượng nở, các bé 5 - 6 tuổi Trường Mầm non Nghĩa Hiệp lại được tham gia vào một chuyến đi vô cùng ý nghĩa đó là chuyến tham quan Trường Tiểu học, nơi đây các bé sẽ tiếp tục tham gia học tập trong những năm tiếp theo.

Việc chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào tiểu học là việc làm cần thiết và quan trọng đối với trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi giúp trẻ hào hứng, khơi gợi ở trẻ lòng mong muốn được lên lớp một Trường Tiểu học. Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2022 Trường Mầm non Nghĩa Hiệp tổ chức cho các bé khối Lá (5 - 6 tuổi) đi tham quan trường Tiểu học Đông Hiệp, Tiểu học Tây Hiệp, với mục đích là giúp trẻ được biết về trường tiểu học, địa chỉ của trường, tên trường, một số phòng, nhóm lớp, một số hoạt động của học sinh trường tiểu học. Qua đó trẻ yêu trường, yêu lớp, giúp cho các bé tự tin hơn và sẵn sàng chuẩn bị tâm thế lên lớp một. Sau đây là những hình ảnh về chuyến tham quan:

Hình ảnh Trường Tiểu học Tây Hiệp





Trường Tiểu học Đông Hiệp





Một số hình ảnh Trường Tiểu học Tây Hiệp ở 2 cơ sở









Hình ảnh trường Tiểu học Đông Hiệp







Chuyến tham quan đã kết thúc, nhưng những ấn tượng về một ngôi trường mới nơi có các thầy cô giáo, các anh chị lớp 1 thân thiện vui vẻ tất cả những ấn tượng đó có lẽ các bạn nhỏ sẽ nhớ mãi, sẽ là niềm tin và sự mong đợi. Buổi tham quan trường tiểu học của các bé mẫu giáo 5 tuổi thành công tốt đẹp nhờ sự đón tiếp nhiệt tình của Ban giám hiệu và các thầy cô giáo trường Tiểu học Đông Hiệp và Tây Hiệp. Chắc chắn rằng các bé sẽ mạnh dạn tự tin sẵn sàng bước vào lớp 1 trường tiểu học với tâm thế thực sự thoải mái, tự tin.